

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๓๑๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร  
บริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้  
จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามอ้างอิง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ  
ที่มีภาวะพึ่งพิงและการส่งเสริมอาชีพใหม่เพิ่มเติมในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ  
พึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึงได้กำหนดแนวทางในการ  
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น  
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินรายได้ของตนเองไปตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับอาสาสมัคร  
บริบาลท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ได้ ตามความจำเป็น  
และเหมาะสมกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://qr.go.page.link/qZoiR> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/

นางสาวสุพรรณนิภา เขื่อนไย



**แนวทางการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต  
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

---

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่า มีความจำเป็นและมีความพร้อมด้านสถานะการเงินการคลังเพียงพอ จะจัดให้มีอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน ก็สามารถตั้งงบประมาณจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

**๑. คำตอบแทน**

การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคำตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ของตน ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดคำตอบแทน ประเภทคำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความจำเป็นและฐานะการคลัง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

**๒. คำวัสดุและอุปกรณ์**

สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีการจัดซื้อวัสดุหรือจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก หรือเครื่องวัดความดัน ในการตั้งงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

(๒) กรณีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตามข้อ ๒ (๑) ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

**๓. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม**

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ของตน เพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นของตน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๐๘๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

---